



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BẢN TIN EVN

Số 31 - năm 2024

Tin tức

LỄ CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VỀ BỘ CÔNG THƯƠNG

Chiều 12/8, tại trụ sở EVN đã diễn ra Lễ chuyển giao Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) từ EVN, Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN (Ủy ban) về Bộ Công Thương. Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban và EVN tổ chức.

Theo đó, A0 được tách ra khỏi EVN, thành lập Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO - thuộc Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN), sau đó chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu sang Bộ Công Thương.

Quá trình này đã được Ủy ban chủ trì thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ. Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan, EVN đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban thực hiện quá trình chuyển giao. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT EVN Đặng Hoàng An bày tỏ tin tưởng với sự chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Công Thương, NSMO sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã trao các Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT NSMO; ông Nguyễn Đức Ninh giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc NSMO.



EVN VÀ VDB KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC TÀI TRỢ VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC



Giai đoạn năm 2024 – 2030, tổng số vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước mà VDB dự kiến tài trợ cho các dự án của EVN (thuộc danh mục các dự án quan trọng trong Quy hoạch điện VIII) là khoảng 50.000 tỷ đồng - Đây là nội dung được thống nhất trong thỏa thuận hợp tác giữa EVN và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa được ký sáng 12/8, tại Hà Nội.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn tham dự lễ ký.

Theo Thỏa thuận hợp tác, EVN và VDB tiếp tục xác định là đối tác toàn diện của nhau và mong muốn hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với năng lực, chiến lược kinh doanh và thế mạnh của các bên. Các bên cam kết duy trì hợp tác toàn diện, lâu dài, có hiệu quả và cùng có lợi trên các lĩnh vực hoạt động có liên quan hướng tới mục tiêu của EVN và VDB.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG

Tại buổi họp kiểm tra tiến độ Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng ngày 9/8 tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của EVNPMB1 cùng nhà thầu, các lực lượng tham gia thi công đã thúc đẩy tiến độ công trình. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác ứng phó thiên tai...



Hiện Dự án đang được chủ đầu tư và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, với khối lượng thi công bê tông cửa lấy nước đạt 150% kế hoạch; bê tông nhà máy đạt 105% kế hoạch; bê tông hầm dẫn nước số 2 đạt 116%... Khối lượng thi công, lắp đặt thiết bị một số phân đoạn cũng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

LÃNH ĐẠO EVN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

- Tiếp đoàn công tác Công ty Nexif Ratch (Singapore) ngày 6/8, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải bày tỏ mong muốn đối tác sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ về cơ chế, chính sách tại Việt Nam để đề xuất cơ hội hợp tác phù hợp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đồng thời khẳng định EVN sẵn sàng hợp tác với những doanh nghiệp năng lượng quốc tế trên cơ sở thực hiện đúng các quy định tại Việt Nam.



- Cũng trong ngày 6/8, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Siemens Energy khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Hai bên đã trao đổi về việc hỗ trợ, trao đổi các thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, vận hành nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện thông minh; điện gió ngoài khơi...



- Cùng ngày, tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty Điện lực Tokyo Nhật Bản (TEPCO Holdings), Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đánh giá cao các kinh nghiệm Công ty chia sẻ; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục đồng hành thực hiện các dự án năng lượng hiệu quả theo các điều khoản đã ký kết.

EVN CHỈ ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Tại Công văn số 4470/CD-EVN ngày 8/8/2024, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVN yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, động đất, cháy rừng... để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời.

MỘT SỐ KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NỔI BẬT TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 CỦA EVN

	Lũy kế 7 tháng đầu năm 2024	So với cùng kỳ 2023
Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống	179,44 tỉ kWh	↑ 11,5%
Sản lượng điện truyền tải	121,99 tỉ kWh	↑ 12,7%
Sản lượng điện thương phẩm	160,41 tỷ kWh	↑ 13,52%
Tỉ lệ khách hàng của EVN thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt	95,59%	
Tỉ lệ tiền điện được thanh toán qua các hình thức không dùng tiền mặt	99,01%	
Khởi công mới các công trình lưới điện (110 – 500kV)	55 công trình	
Hoàn thành các công trình lưới điện (110 – 500kV)	62 công trình	

Thông tin quản lý

ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan **nghiệm thu đóng điện thành công** MBA AT1/900MVA thuộc dự án nâng công suất TBA 500kV Đắc Nông. Sau khi hoàn thành, công suất TBA 500kV Đắc Nông được nâng lên là 1.800MVA.



- Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa **nghiệm thu, đóng điện** công trình TBA 110kV Phong Điền và đường dây đấu nối (giai đoạn 1), với quy mô 01 MBA dung lượng 40MVA và 85m đường dây đấu nối.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

- EVN và Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam Trung Quốc vừa **hợp trao đổi kinh nghiệm** về công tác tổ chức và nhân sự. Hai bên đã chia sẻ các kinh nghiệm về lĩnh vực tổ chức, nhân sự, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực và chất lượng công việc của mỗi bên.



AN TOÀN ĐIỆN

- **Hơn 330 CBCNV** làm công tác an toàn thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa tham gia khóa đào tạo về công tác an toàn cấp Tổng công ty. Khóa đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho người làm công tác an toàn theo phương pháp mới đã được EVN triển khai áp dụng, đồng thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về ATVSLĐ.



TIẾT KIỂM ĐIỆN

- Theo Công ty Điện lực Bình Dương (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam), trong nửa đầu năm 2024, sản lượng tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt gần **191,3 triệu kWh**, đạt 56,72% so với kế hoạch năm; tỷ lệ tiết kiệm điện so với sản lượng điện thương phẩm là 2,28%.

TRUYỀN THÔNG - QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

• Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Sơn La vừa tổ chức **bàn giao hệ thống chiếu sáng** bằng đèn năng lượng mặt trời và nhiều phần quà cho chính quyền địa phương và bà con các bản thuộc xã Sặt Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Công trình có tổng trị giá 120 triệu đồng.



Tin tham khảo

- Dịch vụ cấp điện trung áp trên môi trường số...[xem chi tiết](#)
- EVNCPC chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai năm 2024...[xem chi tiết](#)
- EVNHANOI: Trục 24/24h đảm bảo an toàn điện cho người dân vùng lũ...[xem chi tiết](#)

Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:
Đinh Thị Bảo Ngọc
Thành viên Ban biên tập:
Nghiêm Anh Tú, Nguyễn Thị Long
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC